

สารนิพนธ์เรื่อง	ปัญหาการกำหนดโทษปรับทางปกครองแทนโทษทางอาญา: ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
คำสำคัญ	โทษปรับอาญา/โทษปรับทางปกครอง/การชุดดินและถมดิน
นักศึกษา	สลิลทิพย์ ศรีสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์	ดร.สันติพงษ์ กุมารสิงห์
หลักสูตร	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะ	กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
พ.ศ.	นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
	2566

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การกำหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครองที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครองของกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครอง ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกำหนดโทษทางอาญาและโทษทางปกครองที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ที่ใช้ในการควบคุมการชุดดินและถมดิน นั้น เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายแล้วจะเห็นว่าพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ แต่เมื่อมีการกระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ในกรณีที่มีผู้ประสงค์จะทำการชุดดินและผู้ประสงค์จะทำการถมดินไม่แจ้งการชุดดินหรือถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กฎหมายกำหนดจะต้องได้รับโทษทางอาญาทั้ง โทษจำคุกและโทษปรับ โดยลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ไม่ได้มีลักษณะร้ายแรงถึงขั้นต้องกำหนดความรับผิดเป็นโทษทางอาญา จึงควรกำหนดโทษเป็นโทษปรับทางปกครองโดยกำหนดอัตราค่าปรับให้มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับบังคับการตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งทางปกครองเรียกให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินค่าปรับแล้วหากผู้กระทำความผิดไม่มาชำระค่าปรับตามวันและเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดก็จะต้อง

มีการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ซึ่งพระราชบัญญัติการขูดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มิได้เปิดช่องให้นำการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครองมาใช้ได้จึงควรต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการขูดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 โดยการนำหลักเกณฑ์การบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) มาบังคับใช้โดยอนุโลม จึงจะสามารถทำให้การบังคับโทษในพระราชบัญญัติการขูดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งลงโทษปรับทางปกครองและบังคับการตามค่าปรับได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาล อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำและปัญหากฎหมายอาญาเพื่ออีกด้วย